

THÔNG BÁO

V/v mời viết bài đăng trong Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn

Kính gửi: ... Trường Đại học Quy Nhơn - Đà Nẵng

Trong các cơ sở giáo dục đại học, tạp chí khoa học là một kênh thông tin rất quan trọng trong việc kết nối các thành tựu giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn hoạt động theo giấy phép xuất bản số 164/GP-BVHTT do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp ngày 30 tháng 10 năm 2006. Tạp chí Khoa học đã được Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN: 1859-0357) theo công văn số 82/TTKHCN-ISSN ngày 12 tháng 3 năm 2008. Ngày 22 tháng 7 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp lại giấy phép xuất bản số 1130/GP-BTTTT cho Tạp chí. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn là một tạp chí học thuật đa ngành, có phản biện độc lập, gồm có hai chuyên san: “Chuyên san Khoa học tự nhiên và kỹ thuật” và “Chuyên san Khoa học xã hội, nhân văn và kinh doanh”. Tạp chí xuất bản 6 số/năm. Tất cả các bài báo (kể cả tiếng Việt và tiếng Anh) được xuất bản trên Tạp chí đều có cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Trong nhiều năm qua, Tạp chí đã đăng tải nhiều công trình nghiên cứu khoa học, kết quả mới của các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Tạp chí hoạt động hiệu quả, đang phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, với nhiều tác giả là các nhà khoa học uy tín từ các Viện, Trung tâm nghiên cứu và trường đại học. Vào tháng 7/2019, toàn bộ quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản của Tạp chí sẽ hoạt động online. Căn cứ các tiêu chí của ACI (Asean Citation Index), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn về cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn sơ duyệt của ACI và đang chuẩn bị hồ sơ để được xét duyệt vào danh mục này.

Để mở rộng sự hợp tác, giao lưu khoa học và tiếp tục nâng cao chất lượng, Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài gửi Tạp chí. Sự cộng tác của quý nhà khoa học sẽ góp phần nâng cao uy tín, chất lượng của Tạp chí và chuyển tải những thông tin khoa học có giá trị đến với đông đảo độc giả.

Biểu mẫu, thể lệ bài viết Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn được đăng tải trên website: <http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/>

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn,
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quy Nhơn,
Số 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Email: tapchikhoahoc@qnu.edu.vn.
Điện thoại: 0256.3846817.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH, QLKHHTQT.



TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ